

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

Thanh Xuân, ngày 31 tháng 5 năm 2023

THƯ KÊU GỌI

Ủng hộ “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” quận Thanh Xuân

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận;
- Các trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn quận;
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân quận Thanh Xuân.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta, những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và Nhân dân trong quận đã nhiệt tình hưởng ứng, kết quả các hoạt động đã góp phần hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Mỗi năm, có hàng chục ngôi nhà của gia đình người có công được hỗ trợ sửa chữa và xây mới; nhiều công trình ghi công liệt sĩ được nâng cấp tôn tạo; hàng trăm lượt người có công và thân nhân được thăm hỏi, tặng quà, động viên, chia sẻ vào dịp lễ, tết... Đó thực sự là tình cảm, sự tri ân sâu sắc thể hiện tấm lòng biết ơn những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tuy nhiên, hiện quận Thanh Xuân vẫn còn nhiều trường hợp người có công có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, điều kiện sinh hoạt, chữa bệnh, việc học tập của con em còn gặp nhiều khó khăn đang rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm nhiều hơn nữa.

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), để bày tỏ tấm lòng tri ân với người có công với cách mạng, UBND quận Thanh Xuân kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân trên địa bàn quận bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái” tham gia xây dựng ủng hộ “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” năm 2023 để góp phần chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, Thương binh, Bệnh binh, các gia đình chính sách.

Phấn đấu mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động ủng hộ 01 ngày lương.

Mọi đóng góp, ủng hộ xin gửi vào tài khoản của “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” quận Thanh Xuân, số TK: 3761.0.9054120.91011, tại Kho bạc nhà nước quận Thanh Xuân hoặc nộp tại trụ sở UBND quận Thanh Xuân (Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận - Số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; SĐT: 024.38585657).

Thời gian ủng hộ: Từ ngày phát động đến hết tháng 12/2023, cao điểm tháng 7/2023.

**Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn**, thực hiện phương châm “Nhà nước, Nhân dân và các đối tượng chính sách cùng phấn đấu; các cấp, các ngành, các tổ chức cùng chung tay chăm lo” cho đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Khánh Hòa